

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๙๙๘๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม ที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ได้แจ้งเวียนหนังสือแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านพิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ โดยด่วน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวบรวมและดำเนินการต่อไป

๒. เรื่อง การดำเนินคดีอาญา กรณี ปลอมเอกสารราชการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณากรณีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแก่งอำเภอวัง จันทบุรี ได้รับใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปลอม ตามที่ได้รับแจ้งจากนางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า และมีมติมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และขอให้นำต้นขั้วใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหมายเลขและเลขที่ตรงกับที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินปลอมดังกล่าว (หากมี) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว พบว่า ไม่มีเลขที่ใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จรับเงินปลอมดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มอนุรักษ์บ้านแก่งได้รับนั้นเป็นเอกสารปลอม และต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางภริมา ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายคมสรค์ เมธิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล ๒ และนางสาว ส. รัตนมณี พลกล้า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดในการปลอมแปลง

เอกสารใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความตามหลักฐานรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้ว

๓. เรื่อง การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามกฎอัยการศึก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎอัยการศึกเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาปัญหาในการตีความกฎอัยการศึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยควรจะมีการจัดทำกรอบและแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎอัยการศึกสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วย

๔. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ เย็นบุญสูง เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

๕. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลและความจริงจังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/๒๒๐๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลและความจริงจังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๐๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งตอบกลับว่า กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นรายงานผลการพิจารณาในภาพรวมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๒๓ ลงวันที่ ๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงาน ฯ ดังกล่าวด้วย

**๖. เรื่อง กำหนดการประชุมหารือร่วมกับ APT เพื่อเตรียมรองรับการทำหน้าที่ NPM ตาม
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับกำหนดการประชุมหารือระหว่างผู้แทนสมาคมเพื่อการต่อต้านการทรมาน (The Association for the Preventive of Torture - APT) กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันระดับชาติ (National Preventive Mechanisms - NPM) ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ (OPCAT) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ